

สรุปข่าวประจำวันวันที่ 12-18 ธันวาคม 2561

เกษตรฯ ส่ง มกอช. บุกปักกิ่ง เจรจา SPS ตรวจประเมินผู้ผลิตข้าวไทย หวังเพิ่มมูลค่าส่งออก

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิค ด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช ไทย-จีน ครั้งที่ 6 (6th Thailand-China JTC-SPS) ซึ่งเป็นการประชุมภายใต้บันทึกความเข้าใจด้วยความร่วมมือด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช ไทย-จีน (Thailand-China MOU on SPS) ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

นางสาวจुอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า มกอช.เป็นหัวหน้าคณะฝ่ายไทยในการประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช ไทย-จีน ครั้งที่ 6 (6th Thailand-China JTC-SPS) ซึ่งเป็นการประชุมภายใต้บันทึกความเข้าใจด้วยความร่วมมือด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช ไทย-จีน (Thailand-China MOU on SPS) ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อร่วมหารือหรือเพื่อแก้ไขปัญหาการนำเข้าส่งออกสินค้าเกษตรชนิดอื่นๆ เช่น การส่งออกธัญพืช เนื้อสัตว์ปีก อาหารสัตว์เลี้ยง ผลไม้จากไทยไปจีน ซึ่งการประชุมประสบความสำเร็จอย่างราบรื่น ผลการประชุมออกมาในทิศทางที่ดีและเป็นประโยชน์กับฝ่ายไทยในหลายประเด็น

เลขาธิการกล่าวต่อว่า การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งแรกระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทย กับกระทรวงศุลกากรแห่งประเทศจีน (GACC) หลังจากที่กระทรวงควบคุมคุณภาพและตรวจสอบกักกันโรคของจีน (AQSIQ) ได้ถูกยุบรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกระทรวงศุลกากรจีน ในเดือนมีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งไทยและจีนได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและรายละเอียดผู้ประสานงานสำหรับสินค้าแต่ละประเภท เพื่ออำนวยความสะดวกในการประสานงานระหว่างกันต่อไป

นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้ร่วมกันหารือประเด็นด้าน SPS ที่เกี่ยวข้องกับการค้าสินค้าเกษตรและอาหาร โดยมีประเด็นสำคัญ เรื่อง การเชิญฝ่ายจีน มาตรวจประเมินผู้ผลิตข้าวของไทย ซึ่งจีนได้ตอบรับจะมาตรวจประเมินในปี 2562 ซึ่งหากผู้ผลิตไทยผ่านเกณฑ์ของจีน คาดว่าไทยจะสามารถเพิ่มปริมาณและมูลค่าการส่งออกข้าวไปจีนได้อีกมหาศาล เลขาธิการกล่าว

ที่มา สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

เกษตรฯ คาดผลผลิตข้าวปี 62แตะ 34 ล้านตัน

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระบุ ในช่วงต้นปี 2562 กระทรวงฯจะสรุปตัวเลขเป้าหมายผลผลิตข้าวในปีการผลิต 2562/63 เบื้องต้นคาดว่าเพิ่มขึ้นจากปีการผลิต 2561/2562 ประมาณ 1 ล้านตัน หรือมีผลผลิตข้าวทั้งปีประมาณ 33-34 ล้านตันข้าวเปลือก การเพิ่มขึ้นของผลผลิตข้าวจะไม่กระทบกับราคาขายข้าวของเกษตรกร โดยข้าวหอมมะลิยังจะขายได้ในราคาใกล้เคียงกับปีก่อน คือประมาณ 18,000 บาทต่อตัน ส่วนข้าวขาวจะลดหลั่นกันไป

ราคาข้าวพรีเมียมของไทยยังคงมีราคาดี และมีแนวโน้มว่าตลาดมีความต้องการอีกมาก จากผลผลิตข้าวหอมมะลิ 7-8 ล้านตันข้าวเปลือก หรือประมาณ 4 ล้านตันข้าวสาร จะเป็นการส่งออกประมาณ 2 ล้านตันข้าวสาร ส่วนที่เหลืออีก 2 ล้านตันข้าวสารจะเป็นการบริโภคในประเทศ

ในช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคมของทุกปี จะมีขบวนการปล่อยข่าวลือทุกปีว่าข้าวไทยมีปริมาณมาก โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ เพื่อทำให้ราคาลดลง แต่กรรมการข้าวได้ลงพื้นที่ทุกครั้งที่ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา พบว่าปริมาณข้าวไทย โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิไม่ได้มีมากเกินความต้องการ แต่ในความเป็นจริงยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคในตลาดโลก ราคาข้าวจากนี้ต่อไปจึงไม่น่ามีปัญหา

ด้านนายกสมาคมชาวนาและโรงสีข้าวไทย พายัพ ยังปักชี ระบุ ปัจจุบันชาวนาไทยมีอายุมากขึ้น ส่วนใหญ่เริ่มใช้เครื่องจักร เริ่มใช้รถเกี่ยวข้าว ทำให้เกิดการสูญเสียในกระบวนการเก็บเกี่ยวประมาณ 10% หากข้าวหอมมะลิราคา 18,000 บาทต่อตัน ชาวนาจะสูญเสียเงินจากข้าวสูญหายประมาณ 1,800 บาทต่อตัน

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

ยุทธศาสตร์ไม่มีนาปรังแต่เฝ้าเข้มปนหอมมะลิโทษหนักปรับ-จำคุก

ตามที่สมาคมโรงสีข้าวไทยร้องเรียนกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ และแจ้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่ามีโรงสี หลายพื้นที่ตรวจพบว่า มีการนำเอาข้าวนาปรังไปผสมกับข้าวนาปี หรือข้าวหอมมะลิ ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพข้าวไทย และมีความผิดทางกฎหมายทั้งจำคุกและปรับนั้น

นายประเสริฐ ฝ่ายชาวนา พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า กรณีดังกล่าวยังไม่เกิดขึ้นในจังหวัดอุดรธานี แต่ทราบว่าเกิดขึ้นในภาคกลาง ซึ่งมีการปลูกข้าวนาปรังกันมาก ส่วนการปลูกข้าวนาปรังในจังหวัดอุดรธานีมีพื้นที่เล็กน้อย และส่วนใหญ่เกษตรกรปลูกเพื่อเก็บเอาไว้กิน ส่วนข้าวนาปีเอาไว้ขาย โดยการเก็บเกี่ยวข้าวนาปีของจังหวัดอุดรธานีก็เก็บเกี่ยวไปแล้วประมาณ 80%

อย่างไรก็ตามทางจังหวัดไม่นิ่งนอนใจ ได้ประสานงานกับทางชมรมโรงสีข้าวจังหวัดอุดรธานี ซึ่งจะเป็นผู้รับซื้อข้าวว่าหากพบพฤติกรรมดังกล่าวให้โรงสีนั้นๆ สามารถดำเนินการแจ้งความเอาผิดได้ทันที เพราะหากเกิดกรณีดังกล่าวขึ้น จะสร้างความเสียหายกับกลไกตลาดซื้อ-ขายผลผลิตการเกษตร จึงขอเตือนไปยังเกษตรกรว่า อย่าได้ก่อเหตุดังกล่าวเป็นอันขาด

ขณะที่นายสุพจน์ แซ่ตั้ง ประธานชมรมโรงสีข้าวจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า ทางชมรมได้รับการแจ้งเตือนจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานีแล้ว และมีการแชร์ข้อมูลทางไลน์จากผู้ประกอบการโรงสีที่อยู่ในภาคกลางด้วยเช่นกัน สำหรับการปลูกนาปรังในจังหวัดอุดรธานี มีการปลูกข้าวนาปรังอยู่ในพื้นที่การเกษตรห้วยหลวงเพียงไม่กี่แห่ง มีพื้นที่การปลูกน้อยมาก ไม่เหมือนทางภาคกลางที่มีพื้นที่ปลูกเป็นล้านๆ ไร่

แม้ในอุดรธานียังไม่พบเหตุการณ์ดังกล่าว แต่ต้องคอยระมัดระวังอย่างใกล้ชิด เวลาเกษตรกรนำข้าวเปลือกมาขาย ก็ต้องตรวจดูด้วยตนเอง หรือให้ผู้ที่มีความชำนาญคอยดูแล เพราะหากมีเหตุการณ์เกิดขึ้นจะเกิดความเสียหายได้

ด้านนางวารภรณ์ อิมแสงจันทร์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า การกระทำดังกล่าวเป็นการสร้างผลกระทบต่อตลาดการค้าข้าว โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิของไทยเป็นอย่างมาก แม้จะยังไม่พบว่าการปลอมปนข้าวในพื้นที่อุดรธานีก็ตาม ทางสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ได้มีประกาศเตือนไปยังผู้ประกอบการโรงสี และตัวเกษตรกรเอง รวมไปถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือเป็นผู้ที่รู้เห็นต่อการกระทำดังกล่าว เพื่อ

นำเอาข้าวดังกล่าวเข้าไปขายในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี อย่างไม่มีการกระทำดังกล่าว เพราะการกระทำดังกล่าวถือว่ามี ความผิดทางอาญา ตามมาตรา 341 มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือ ปรับเป็นเงิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

“หากผู้ใดพบพฤติกรรมดังกล่าว รวมไปถึงบุคคลที่ให้การสมรู้ร่วมคิดในการกระทำผิด สามารถร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน 1569 กรมการค้าภายใน หรือกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สำนักงาน พาณิชย์จังหวัด หรือโทรศัพท์หมายเลข 0-4222-1538 หรือที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง” นางวารารณณ์กล่าว ที่มา *ฐานเศรษฐกิจ*

ปลดสต็อกข้าวกดดันราคา-เกษตรกรยื่นปี 62 หอมมะลิยังพุ่ง 1.8 หมื่นบาท/ตัน-เดือนระว่าง กระบวนการปล่อยข้าวลดราคา

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ประมาณต้นปี 2562 กระทรวง เกษตรฯจะสรุปตัวเลขเป้าหมายผลผลิตข้าวในปีการผลิต 2562/63 เบื้องต้นคาดว่าเพิ่มขึ้นจากปีการผลิต 2561/2562 ประมาณ 1 ล้านตัน หรือมีผลผลิตข้าวทั้งปีประมาณ 33-34 ล้านตันข้าวเปลือก ซึ่งการเพิ่มขึ้นของ ผลผลิตข้าวคาดว่าจะไม่กระทบกับราคาที่เกษตรกรขายได้ โดยข้าวหอมมะลียังน่าจะขายได้ในราคาใกล้เคียงปีก่อน หน้า คือประมาณ 18,000 บาท/ตัน ส่วนข้าวขาวก็ถดถอยลงไป แต่ปัญหาราคา และผลผลิตข้าวของไทยจากนี้ไม่น่า มีปัญหาแล้ว

ทั้งนี้ ราคาข้าวพรีเมียมของไทยยังราคาดี และมีแนวโน้มตลาดจะต้องการอีกมาก เพราะในแต่ละปีไทย ส่งออกข้าวพรีเมียม โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ จำนวนไม่มากประมาณ 2 ล้านตัน ส่วนที่เหลืออีก 2 ล้านตันข้าวสารก็ บริโภคในประเทศ ซึ่งกรมการค้าฯ กับกระทรวงพาณิชย์ ยังคงเดินหน้าโปรโมทข้าวไทยให้เป็นที่รู้จักของโลกต่อไป

“ช่วงประมาณกันยายนถึงตุลาคมจะมีขบวนการปล่อยข้าวลือตลอดทุกปี เรื่องข้าวไทย ว่ามีข้าวปริมาณ มาก โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ อาจเกิดคาดหวังให้มีการราคาด่าง กดราคาของชาวนาที่จะขายได้หลังราคาเก็บ เกี่ยว กรมการค้าฯได้ลงพื้นที่ทุกครั้งตลอดระยะเวลา 3 ปีที่มีข้าวข้า้เต็มชานา ปรากฏว่า ปริมาณข้าวไทย โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิไม่ได้มีมากเกินความต้องการ ซึ่งในความจริงยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคใน ตลาดโลก รวมถึงขณะนี้ไทยมีสต็อกข้าวจากการจำหน่ายเหลืออยู่ส่งผลให้ราคาข้าวจากนี้ต่อไปไม่น่ามีปัญหา ชาวนา ยังคงขายได้ราคาใกล้เคียงปีนี้แน่นอน”

นายอนันต์ กล่าวว่า นอกจากความประณีตในเรื่องของการประกอบอาชีพของชาวนามีมากขึ้น พร้อมกับ ภาคเอกชน โดยเฉพาะนายเจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เริ่มเข้ามาทำโครงการประชารัฐเรื่องข้าวกับกระทรวงเกษตร ถือเป็นความร่วมมือที่ทำให้ความสัมพันธ์อันดีเกิดขึ้น ระหว่าง พ่อค้า กับเกษตรกร เพราะเมื่อร่วมมือกับทำงาน พ่อค้าหรือเอกชนก็จะเข้าใจว่าชาวนามีความเสี่ยงด้านการ ประกอบอาชีพ ทั้งเรื่องของผลผลิต ราคา ส่วนชาวนาก็จะได้ไม่กล่าวหาว่าพ่อค้าเอาเปรียบ

ด้านนายแพทย์ ยังปักซี นายกสมาคมชาวนาและโรงสีข้าวไทย กล่าวว่า เพิ่งผ่านฤดูเก็บเกี่ยวข้าวที่ผลผลิต ออกมากระจุกตัวพร้อมๆกัน เริ่มจากภาคเหนือ อีสานและภาคกลาง ช่วงเดือนพ.ย.-ธ.ค.ประมาณ 20 ล้านตัน ทำให้ รู้ว่าชาวนายังประสบปัญหาเรื่องของการสูญเสียข้าวจากการเก็บเกี่ยวจำนวนมาก เพราะขณะนี้ชาวนาไทย มีอายุ มากขึ้น ส่วนใหญ่เริ่มใช้เครื่องจักร เริ่มใช้รถเกี่ยวข้าว ทำให้เกิดการสูญเสียในกระบวนการเก็บเกี่ยวประมาณ 10% หากหอมมะลิราคา 18,000 บาท ชาวนาจะสูญเสียเงินจากข้าวตกสูญหายประมาณ 1,800 บาท/ตัน

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

xx

เวียดนาม

ภาวะราคาข้าวขาว 5% ในสัปดาห์ที่ผ่านมาอ่อนตัวติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่ 4 โดยราคาลดลงมาอยู่ที่ระดับ 395 เหรียญสหรัฐต่อตัน จากระดับ 400 เหรียญสหรัฐต่อตัน เมื่อสัปดาห์ก่อนหน้า เนื่องจากการส่งออกข้าวไปยังประเทศจีนมีแนวโน้มลดลงจากมาตรการของทางการจีนที่มีความเข้มงวดมากขึ้นและใช้เวลาในการตรวจสอบคุณภาพข้าวมากขึ้น ทำให้ผู้ส่งออกไม่กล้าที่จะขายขณะที่ผู้ซื้อก็ไม่กล้าที่จะซื้อในช่วงนี้ และมีบางรายที่เตรียมจะโหดสินค้าที่ทำเรือแล้ว แต่ต้องนำข้าวกลับเพราะไม่มั่นใจว่าเมื่อส่งสินค้าไปแล้วฝ่ายจีนจะยอมรับสินค้าหรือไม่ ซึ่งจากการที่รัฐบาลจีนมีการเข้มงวดในการนำเข้าข้าวจากเวียดนามมากขึ้นนี้ได้ส่งผลให้ในช่วง 10 เดือนแรก เวียดนามส่งออกข้าวไปประเทศจีนลดลงประมาณ 39.1% ๑เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

เมียนมา

มีรายงานว่า เมื่อวันที่ 14 ธันวาคมที่ผ่านมา บริษัทจีน 2 รายได้ทำสัญญาซื้อข้าวจากบริษัท Shan State (Northern) Rice and Paddy Development Public Co.,Ltd. ของเมียนมา เพื่อนำเข้าข้าวประมาณ 15,000 ตัน ซึ่งตามข้อตกลงระบุว่า ให้บริษัทจีนรายดังกล่าวสามารถซื้อข้าวได้ในจำนวนที่สูงที่สุดเท่าที่ทางการจีนจะอนุญาต

ทั้งนี้ โรงสีข้าวของบริษัท Shan State (Northern) Rice and Paddy Development กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อให้ได้รับอนุญาตโดยหน่วยงานด้านการตรวจสอบสุขอนามัยพืชของจีน (General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People's Republic of China) ในเรื่องการควบคุมคุณภาพ การตรวจ และการกักกันพืชของประเทศไทย

องค์กรส่งเสริมการค้าของเมียนมา (The Myanmar Trade Promotion Organization) กำลังเจรจากับทางการจีนเพื่อให้มีการขยายการค้าข้าวมากขึ้น ซึ่งเมียนมาคาดหวังว่าจะมีการทำสัญญากับประเทศจีนได้ 100,000-1,000,000 ตัน ซึ่งหากการเจรจาสำเร็จตามที่คาดหวังก็จะช่วยเพิ่มปริมาณการส่งออกข้าวไปยังประเทศจีนมากขึ้น

กระทรวงพาณิชย์ (the Commerce Ministry) รายงานว่า ในช่วง 8 เดือนแรก (1 เมษายน- 30 พฤศจิกายน 2019) ของปีงบประมาณปัจจุบัน (เมษายน 2018-มีนาคม 2019) มีการส่งออกข้าว (ข้าวสารและข้าวหัก) แล้วประมาณ 1,450,729 ตัน มูลค่าประมาณ 495.577 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยเป็นการส่งออกทางชายแดนมูลค่าประมาณ 270.507 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 53.6% และส่งออกทางเรือมูลค่าประมาณ 225.07 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 46.38%

ในปีงบประมาณ 2012/13 เมียนมาส่งออกข้าวจำนวน 1.423 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 551 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปีงบประมาณ 2013/14 เมียนมาส่งออกข้าวจำนวน 1.262 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 475 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปีงบประมาณ 2014/15 เมียนมาส่งออกข้าวจำนวน 1.84 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 660 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปีงบประมาณ 2015/16 เมียนมาส่งออกข้าวจำนวน 1.493 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 526 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และในปีงบประมาณ 2016/17 เมียนมาส่งออกข้าวจำนวน 1.75 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 553 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยการส่งออกทางแนวชายแดนมักจะมากกว่าการส่งออกทางเรือ ซึ่งในปีงบประมาณ 2012/13 สัดส่วนอยู่ที่ประมาณ 60% ในปี 2013/14 อยู่ที่ประมาณ 72% ปี 2014/15 อยู่ที่ประมาณ 77% ในปี 2015/16 อยู่ที่ประมาณ 81% ในปี 2016/17 อยู่ที่ประมาณ 72% และในปี 2017/18 อยู่ที่ประมาณ 52% และเป็นการส่งออกทางเรือประมาณ 48%

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2017/18 เมียนมาร์ส่งออกข้าวประมาณ 3.6 ล้านตัน จำแนกเป็นข้าวสารประมาณ 2.89 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 1.11 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ และข้าวหักประมาณ 620,696 ตัน

รัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายการส่งออกข้าวในอีก 3 ปีข้างหน้าให้ได้จำนวนถึง 4 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 1.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ

ขณะที่ ประธานสหพันธ์ข้าวของเมียนมา (the Myanmar Rice Federation) เปิดเผยว่า ในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา การส่งออกข้าวของเมียนมาผ่านทางชายแดนมีปริมาณลดลงมากกว่าสองเท่าจากการที่ทางการเงินได้ปราบปรามการค้าข้าวอย่างผิดกฎหมาย โดยในปีนี้ เมียนมาส่งออกข้าวไปจีนเดือนละประมาณ 80,000-90,000 ตัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ที่ส่งออกเดือนละประมาณ 200,000 ตัน

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

กัมพูชา

สำนักงานบริการด้านการส่งออกข้าวของกัมพูชา (Secretariat of One Window Service for Rice Export Formality; SOWS-REF) รายงานว่า การส่งออกข้าวในช่วง 11 เดือน (มกราคม-พฤศจิกายน 2561) มีประมาณ 497,240 ตัน ลดลง 12% เมื่อเทียบกับ 562,237 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว เนื่องจากกัมพูชาขาดแคลนคลังสินค้าสำหรับเก็บข้าวและราคาข้าวในปีสูงขึ้น ซึ่งทำให้ส่วนต่างระหว่างข้าวกัมพูชากับข้าวของประเทศคู่แข่งทางตันประมาณ 30-40 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน โดยในเดือนพฤศจิกายนกัมพูชาส่งออกข้าว 62,433 ตัน ลดลง 11% เมื่อเทียบกับจำนวน 70,112 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

ปัจจุบันนี้ กัมพูชามีผู้ส่งออกข้าว 78 ราย และส่งไปยัง 61 ประเทศทั่วโลก โดยส่งออกออกไปประเทศจีนมากที่สุด (ประมาณ 140,000 ตัน) ตามด้วยฝรั่งเศส (ประมาณ 70,000 ตัน) เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ สหราชอาณาจักร

ทางด้านผู้บริหารบริษัท AMRU Rice (Cambodia) Co., Ltd. ซึ่งเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ของกัมพูชา ได้ให้ความเห็นว่า การส่งออกข้าวของกัมพูชาที่ลดลงเป็นผลมาจากการที่กัมพูชาหันมาเน้นการปลูกข้าวคุณภาพสูงมากขึ้น เช่น ข้าวหอม ซึ่งเป็นข้าวที่มีราคาสูงกว่าข้าวชนิดอื่นๆ โดยในอดีตที่ผ่านมากัมพูชามีการปลูกข้าวขาวและส่งออกไปต่างประเทศจำนวนมาก

ทั้งนี้ แม้ว่ากัมพูชาจะส่งออกข้าวลดลงในเชิงปริมาณ แต่ถ้าดูมูลค่าส่งออกกลับเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งในปี 2018 นี้ ข้าวขาวของกัมพูชาราคาอยู่ที่ประมาณ 470 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ข้าวหอม fragrant rice ราคาอยู่ที่ประมาณ 785-790 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน และข้าวหอม jasmine rice ราคาอยู่ที่ประมาณ 890 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ซึ่งราคาเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วประมาณ 8-10%

ที่มา *Oryza.com*

ฟิลิปปินส์

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (The Philippine Statistics Authority; PSA) รายงานว่า ในไตรมาสที่ 4 ของปีนี้ คาดว่าจะมีผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 7.22 ล้านตัน ต่ำกว่าคาดการณ์จำนวน 7.26 ล้านตัน เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา และลดลงประมาณ 1.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 7.32 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ทางด้านพื้นที่เก็บเกี่ยวนั้น ในช่วงไตรมาสที่ 4 คาดว่ามีประมาณ 11.625 ล้านไร่ ลดลงประมาณ 0.8% เมื่อเทียบกับในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่อยู่ที่ประมาณ 625 กิโลกรัมต่อไร่ ลดลงเล็กน้อย

เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายนที่ผ่านมา มีการเก็บเกี่ยวไปแล้วประมาณ 7 ล้านไร่ หรือประมาณ 61% ของพื้นที่ทั้งหมด

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (PSA) รายงานว่า สต็อกข้าว ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 มีจำนวนประมาณ 3.0 ล้านตัน ซึ่งเพียงพอสำหรับบริโภคประมาณ 94 วัน (คำนวณจากความต้องการบริโภควันละประมาณ 32,000 ตัน) มากกว่าระดับที่รัฐบาลกำหนดไว้ที่ 90 วัน โดยปริมาณสต็อกข้าวเพิ่มขึ้น 88.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.590 ล้านตันในเดือนตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา และเพิ่มขึ้น 1.4% เมื่อเทียบกับจำนวน 2.969 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2560 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ สต็อกในคลังขององค์การอาหารแห่งชาติ (The National Food Authority; NFA) มีจำนวนประมาณ 0.104 ล้านตัน ลดลงประมาณ 45.6% เมื่อเทียบกับจำนวน 0.192 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน (คิดเป็นสัดส่วน 3.5% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภคประมาณ 3 วัน) โดยสต็อกข้าวของ NFA ลดลงจากเดือนตุลาคม 2561 ที่ผ่านมาประมาณ 18.7% ซึ่งสต็อกข้าวของ NFA ในขณะนี้ เป็นข้าวที่มาจาก การนำเข้าคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 92.1%

ขณะที่สต็อกในคลังของเอกชน (Commercial warehouses) มีจำนวนประมาณ 1.339 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 36.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 0.983 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน (คิดเป็นสัดส่วน 44.6% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภคประมาณ 42 วัน) และเพิ่มขึ้น 122.3% เมื่อเทียบกับเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ส่วนสต็อกในภาคครัวเรือน (Household stocks) มีจำนวนประมาณ 1.557 ล้านตัน ลดลง 12.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.784 ล้านตันในช่วงเดียวกันของปีก่อน (คิดเป็นสัดส่วน 51.9% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภคประมาณ 49 วัน) แต่เพิ่มขึ้น 81.2% เมื่อเทียบกับเดือนตุลาคมที่ผ่านมา

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (PSA) รายงานว่า ราคาข้าวเปลือกและข้าวสารในช่วงสัปดาห์ที่ 1 ของเดือนธันวาคมที่ผ่านมา มีแนวโน้มลดลง หลังจากที่ราคาพุ่งสูงขึ้นไปสู่ระดับสูงสุดในช่วงสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนกันยายนที่ผ่านมา โดยราคาข้าวเปลือกเฉลี่ย (The average farm-gate paddy price) อยู่ที่ระดับ 20.01 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 377 เหยียญรัฐต่อตัน ลดลงประมาณ 0.2% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน แต่ยังคงเพิ่มขึ้น 6.83 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ขณะที่ราคาขายส่งข้าวสารเกรดดี (The average wholesale price of the well-milled rice) อยู่ที่ระดับ 42.43 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 800 เหยียญรัฐต่อตัน ลดลง 0.26% จากช่วงสัปดาห์ก่อน แต่ยังคงเพิ่มขึ้น 8.21% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ส่วนราคาขายปลีกข้าวสารเกรดดี (The average retail price of the well-milled rice) อยู่ที่ระดับ 45.93 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 866 เหยียญรัฐต่อตัน ลดลง 0.26% จากช่วงสัปดาห์ก่อน แต่ยังคงเพิ่มขึ้น 8.74% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ราคาขายส่งข้าวสารเกรดธรรมดา (The average wholesale price of the regular-milled rice) อยู่ที่ระดับ 39.21 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 739 เหยียญรัฐต่อตัน ลดลง 0.56% จากช่วงสัปดาห์ก่อน แต่ยังคงเพิ่มขึ้น 9.83% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และราคาขายปลีกข้าวสารเกรดธรรมดา (The average retail price of the regular-milled rice) อยู่ที่ระดับ 42.17 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 795 เหยียญรัฐต่อตัน ลดลง 0.66% จากช่วงสัปดาห์ก่อน แต่ยังคงเพิ่มขึ้น 10.80% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ทางด้านกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่า ในปี 2018/19 (กรกฎาคม 2018-มิถุนายน 2019) คาดว่าฟิลิปปินส์จะมีผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 19.286 ล้านตัน ขณะที่การนำเข้าข้าวคาดว่าจะมีประมาณ 1.8 ล้านตัน และสต็อกข้าวปลายปีจะมีประมาณ 2.738 ล้านตัน

ที่มา Oryza.com

จีน

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (The National Bureau of Statistics) รายงานว่า ในปีนี้คาดว่าประเทศจีนจะมีผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 212.13 ล้านตัน ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับจำนวน 212.68 ล้านตัน ในปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ผลผลิตข้าวของจีนมีปริมาณค่อนข้างทรงตัว แม้ว่าพื้นที่เพาะปลูกจะลดลงก็ตาม ซึ่งรัฐบาลจีนกำลังพยายามที่จะลดพื้นที่เพาะปลูกข้าวในบางพื้นที่ลงเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาสต็อกข้าวของประเทศที่มีจำนวนมากเกินไป โดยในปี 2018 นี้ คาดว่าประเทศจีนมีพื้นที่ปลูกข้าวประมาณ 1,886.8 ล้านไร่

ที่มา Oryza.com

อินเดีย

ภาวะราคาข้าวในสัปดาห์ที่ผ่านมาค่อนข้างทรงตัว หลังจากที่ราคาขยับสูงขึ้น 4 สัปดาห์ติดต่อกันในช่วงก่อนหน้านี้ เนื่องจากค่าเงินรูปีอ่อนค่าลงประกอบกับคำสั่งซื้อข้าวในช่วงนี้ค่อนข้างชะลอลง โดยข้าวหนึ่ง 5% อยู่ที่ 364-368 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน เท่ากับเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ขณะที่ราคาข้าวเปลือกในประเทศอยู่ในระดับค่อนข้างทรงตัวเช่นกัน จึงทำให้ผู้ส่งออกต้องยืนราคาไว้ในระดับปัจจุบัน

ขณะที่ ผู้ส่งออกยังได้รับผลดีจากนโยบายของรัฐบาลที่ได้ออกมาตรการกระตุ้นการส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิโดยการให้เงินอุดหนุนแก่ผู้ส่งออกในอัตรา 5% ของมูลค่าส่งออก เพื่อช่วยให้ผู้ส่งออกสามารถแข่งขันด้านราคากับประเทศคู่แข่ง เช่น ไทย เวียดนาม และปากีสถานได้ดีขึ้น

องค์การอาหารแห่งชาติ (FCI) รายงานว่า สต็อกข้าว ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2561 มีจำนวนประมาณ 32.64 ล้านตัน (รวมข้าวสารที่คำนวณมาจากสต็อกข้าวเปลือกประมาณ 26.657 ล้านตัน) เพิ่มขึ้นประมาณ 8% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และเพิ่มขึ้นประมาณ 19% เมื่อเทียบกับจำนวน 27.35 ล้านตันในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา

ขณะที่สต็อกธัญพืช (ข้าวและข้าวสาลี) โดยรวมของอินเดีย ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2561 มีจำนวนประมาณ 63.477 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 22% เมื่อเทียบกับจำนวน 51.93 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และเพิ่มขึ้นประมาณ 5% เมื่อเทียบกับจำนวน 60.587 ล้านตัน ในเดือนที่ผ่านมา โดยสต็อกข้าวสาลีมีประมาณ 30.629 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 41% เมื่อเทียบกับจำนวน 23.85 ล้านตัน ช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา แต่ลดลงประมาณ 8% เมื่อเทียบกับจำนวน 35.625 ล้านตัน ในเดือนที่แล้ว

กระทรวงเกษตร (the Ministry of Agriculture & Farmers Welfare) รายงานว่า รัฐบาลได้ปรับราคารับซื้อข้าวขั้นต่ำ (the minimum support price; MSP) สำหรับฤดูการผลิต Kharif (มิถุนายน-ธันวาคม) และฤดูการผลิต rabi (พฤศจิกายน-พฤษภาคม) ปีการผลิต 2018/19 (ตุลาคม-กันยายน) เพื่อช่วยให้เกษตรกรมีรายได้มากยิ่งขึ้นและมีเงินทุนเพียงพอที่จะเพาะปลูกข้าวต่อไป โดยรัฐบาลให้ความมั่นใจแก่เกษตรกรว่าจะทำให้เกษตรกรมีกำไรเพิ่มขึ้นประมาณ 50% เมื่อคำนวณจากต้นทุนการผลิตซึ่งปัจจุบันนี้อยู่ที่ประมาณ 1,166 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม หรือประมาณ 162 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน

ทั้งนี้ ตามคำแนะนำของคณะกรรมการด้านค่าใช้จ่ายและราคาสินค้าเกษตร (Commission for Agricultural Costs & Prices; CACP) รัฐบาลได้กำหนดราคาข้าวเกรดธรรมดา (common-grade paddy) โดยปรับขึ้นมาจากอยู่ที่ 1,750 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม หรือประมาณ 236 เหรียญสหรัฐต่อดัน (เพิ่มขึ้นประมาณ 13% จากปีที่แล้วที่ 1,550 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม) และสำหรับข้าวเกรดดี (Grade A paddy) ปรับขึ้นมาจากที่ 1,770 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม หรือประมาณ 239 เหรียญสหรัฐต่อดัน (เพิ่มขึ้นประมาณ 11% จากปีที่แล้วที่ 1,590 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม)

กระทรวงทรัพยากรน้ำ (the Ministry of Water Resources) รายงานว่าปริมาณน้ำที่กักเก็บไว้ในอ่างเก็บน้ำหลักทั่วประเทศ 91 แห่ง ณ วันที่ 13 ธันวาคมที่ผ่านมา มีปริมาณน้ำกักเก็บประมาณ 92.4 พันล้านลูกบาศก์เมตร ลดลงประมาณ 2% เมื่อเทียบกับจำนวน 94.15 พันล้านลูกบาศก์เมตร ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว และลดลงประมาณ 2.72% เมื่อเทียบกับจำนวน 94.99 พันล้านลูกบาศก์เมตรเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้า โดยปริมาณน้ำที่กักเก็บในขณะนี้ คิดเป็นประมาณ 59% ของความจุของอ่างเก็บน้ำ ซึ่งสามารถกักเก็บน้ำได้เต็มที่ประมาณ 161.993 พันล้านลูกบาศก์เมตร

ที่มา *Oryza.com*

อิรัก

กระทรวงการค้าของอิรัก รายงานว่า เมื่อเร็วๆ นี้รัฐบาลอิรักได้ลงนามในข้อตกลงกับสหรัฐฯ เพื่อที่จะนำเข้าข้าวสาลีและข้าวจากสหรัฐฯ โดยข้อตกลงนี้จะมีผลไปจนถึงช่วงครึ่งปีแรกของปี 2019

ทั้งนี้ แหล่งข่าวทางการอิรักระบุว่า การลงนามเพื่อซื้อข้าวและข้าวสาลีจากสหรัฐฯ ในครั้งนี้ เพราะชาวอิรักชื่นชอบคุณภาพข้าวและข้าวสาลีของสหรัฐฯ โดยในแต่ละปีประเทศอิรักมีความต้องการข้าวสาลีประมาณ 4.5-5 ล้านตัน ซึ่งจะต้องมีการนำเข้าจากต่างประเทศปีละประมาณ 2 ล้านตัน

ที่มา *Oryza.com*

สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการผลิต 2018/19 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561-31 สิงหาคม 2562) ในช่วงวันที่ 1 กันยายน-11 ธันวาคม 2561 มีการนำเข้าข้าว 349,499 ตัน ลดลงประมาณ 2.36% เมื่อเทียบกับจำนวน 357,942 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 35,055 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 39.93% เมื่อเทียบกับจำนวน 25,052 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 314,445 ตัน ลดลงประมาณ 5.54% เมื่อเทียบกับจำนวน 332,890 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 11 ธันวาคม 2561 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 24,897 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-11 ธันวาคม 2561 ประเทศต่างๆ ที่นำเข้าข้าวประกอบด้วย สหราชอาณาจักร 64,346 ตัน ฝรั่งเศส 50,517 ตัน เนเธอร์แลนด์ 40,790 ตัน โปแลนด์ 27,979 ตัน อิตาลี 27,324 ตัน สเปน 25,303 ตัน โปรตุเกส 21,168 ตัน เยอรมนี 21,568 ตัน เบลเยียม 17,585 ตัน สาธารณรัฐเชค 13,673 ตัน บัลแกเรีย 8,474 ตัน สวีเดน 6,481 ตัน ฮังการี 5,428 ตัน ลิทัวเนีย 4,065 ตัน กรีซ 3,653 ตัน เดนมาร์ก 2,965 ตัน โรมาเนีย 2,751 ตัน ออสเตรีย 2,184 ตัน เป็นต้น

ทางด้านการส่งออกนั้น ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-11 ธันวาคม 2561 มีการส่งออก 63,041 ตัน ลดลง 36.63% เมื่อเทียบกับจำนวน 99,476 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์

Japonica จำนวน 51,791 ตัน ลดลงประมาณ 41.59% เมื่อเทียบกับจำนวน 88,667 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 11,250 ตันเพิ่มขึ้นประมาณ 4.07% เมื่อเทียบกับจำนวน 10,810 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 11 ธันวาคม 2561 สหภาพยุโรปส่งออกข้าว 7,312 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-11 ธันวาคม 2561 ประเทศที่ส่งออกข้าวประกอบด้วย ประเทศอิตาลีจำนวน 29,568 ตัน โปรตุเกส 12,744 ตัน สเปน 7,864 ตัน กรีซ 5,937 ตัน บัลแกเรีย 1,678 ตัน โปแลนด์ 1,157 ตัน เนเธอร์แลนด์ 829 ตัน โรมานี 637 ตัน เป็นต้น

ทั้งนี้ ในปีการผลิต 2017/18 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-31 สิงหาคม 2561) สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 1,321,102 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 10.23% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,198,447 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 144,026 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 43.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 100,502 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 1,177,076 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 7.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,097,945 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-31 สิงหาคม 2561 ประเทศต่างๆที่นำเข้าข้าวประกอบด้วย สหราชอาณาจักร 268,462 ตัน ฝรั่งเศส 192,003 ตัน เนเธอร์แลนด์ 148,313 ตัน เยอรมนี 99,947 ตัน โปแลนด์ 98,040 ตัน อิตาลี 93,585 ตัน สเปน 98,113 ตัน โปรตุเกส 81,860 ตัน เบลเยียม 75,654 ตัน สาธารณรัฐเชค 40,281 ตัน สวีเดน 30,298 ตัน เป็นต้น

ขณะที่การส่งออกในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-31 สิงหาคม มีการส่งออก 295,172 ตัน เพิ่มขึ้น 3.0% เมื่อเทียบกับจำนวน 286,505 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 259,034 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 6.44% เมื่อเทียบกับจำนวน 243,359 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 36,138 ตัน ลดลงประมาณ 16.24% เมื่อเทียบกับจำนวน 43,146 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-31 สิงหาคม 2561 ประเทศที่ส่งออกข้าวประกอบด้วยประเทศอิตาลีจำนวน 130,474 ตัน กรีซ 50,240 ตัน สเปน 40,706 ตัน โปรตุเกส 37,389 ตัน บัลแกเรีย 13,628 ตัน โรมานี 9,087 ตัน เป็นต้น

หลังจากที่ สมาพันธ์เกษตรกรแห่งชาติของอิตาลี (Coldiretti) เคยได้ออกมาเรียกร้องให้มีการดำเนินการป้องกันเกี่ยวกับการนำเข้าข้าวที่มีแหล่งที่มาจากประเทศกัมพูชาและเมียนมาร์จากฝ่ายสหภาพยุโรปในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา โดยเรียกร้องให้ยกเลิกโครงการ Everything But Arms (EBA) หรือโครงการที่สหภาพยุโรปให้สิทธิพิเศษด้วยการยกเว้นการเก็บภาษีนำเข้าและยกเลิกการกำหนดโควตานำเข้าให้แก่สินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากกลุ่มประเทศพัฒนาน้อยที่สุด (โดยกัมพูชาได้รับการยกเว้นภาษีการส่งออกข้าวไปสหภาพยุโรปตั้งแต่เดือนกันยายน 2552 ขณะที่เมียนมาร์ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2556) นั้น

ล่าสุดคณะกรรมการยุโรปได้เห็นชอบต่อข้อเสนอเกษตรกรอิตาลีและจะประเมินว่าจะมีการกำหนดอัตราภาษีศุลกากรนำเข้าใหม่ ซึ่งนับเป็นชัยชนะของเกษตรกรอิตาลีที่เคยได้วิจารณ์ถึงการนำเข้าข้าวอย่างเสรีโดยไม่จำกัดปริมาณและได้รับการยกเว้นภาษีในตลาดยุโรปจากกลุ่มประเทศด้อยพัฒนา

การตัดสินใจดังกล่าวมาจากการตรวจสอบที่เริ่มต้นในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเกี่ยวกับความเสียหายทางเศรษฐกิจจากการนำเข้าข้าวจากประเทศกัมพูชาและเมียนมาร์ที่เข้าสู่ในตลาดยุโรปโดยได้รับการยกเว้นภาษี โดยคณะกรรมการยุโรปมีการเสนอให้มีการลงคะแนนจากประเทศ 28 ประเทศเกี่ยวกับการรื้อฟื้นการกำหนดภาษีนำเข้าจากทั้งสองประเทศ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเปรียบเสมือนการอยู่เคียงข้างเกษตรกรจากทั้ง 8

ประเทศ ได้แก่ ฝรั่งเศส สเปน กรีซ โปรตุเกส ฮังการี โรมานี บัลแกเรีย และอิตาลี ที่เคยประท้วงและเรียกร้องต่อ สหภาพยุโรปให้มีการคุ้มครองภาคการผลิตข้าวของยุโรป

ทั้งนี้ ข้อมูลสนับสนุนการตรวจสอบเกี่ยวกับการนำเข้าของข้าวที่ได้รับการยกเว้นภาษีซึ่งมาจากประเทศ เหล่านี้ จนครองตลาดถึง 1 ใน 4 ของข้าวที่จำหน่ายมากจนสมาพันธ์เกษตรกรแห่งชาติของอิตาลี (Coldiretti) ได้ วิจารณ์ว่า ข้าวที่นำเข้ามาจากกัมพูชาและเมียนมาร์ในอิตาลีในปี 2560 มีปริมาณถึง 22,500 ตัน และ 1 ใน 4 ของ ข้าวที่จำหน่ายในอิตาลีมีส่วนประกอบจากข้าวต่างประเทศ รวมถึงข้อมูลการนำเข้าข้าวที่หน่วยงาน Enti Risi (หน่วยงานกำกับดูแลผู้ปลูกข้าวในอิตาลี) ได้เสนอต่อคณะกรรมการยุโรป ณ กรุงบรัสเซลส์ในเดือนมกราคมที่ ผ่านมา แสดงให้เห็นว่า การนำเข้าข้าวสายพันธุ์ indica จากประเทศกัมพูชาเพิ่มขึ้นถึง 882% (จาก 27,000 ตัน ใน ปี 2555 มาอยู่ที่ประมาณ 249,000 ตันในปี 2560)

จุดประสงค์ในการแสดงข้อมูลและเรียกร้องให้มีการคุ้มครองภาคการผลิตข้าวขึ้นเพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าการ ยกเว้นภาษีการนำเข้าข้าวจากกัมพูชาและเมียนมาร์ ซึ่งได้รับสิทธิพิเศษจากโครงการ Everything But Arms (EBA) ได้เป็นเหตุให้ผู้ผลิตยุโรปประสบปัญหาอย่างร้ายแรงในระหว่างปี 2555-2560 เนื่องจากทำให้การส่งออกสินค้าสิ่งทอ และข้าวพันธุ์ indica จากประเทศกัมพูชาและเมียนมาร์ในยุโรปเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว และขณะนี้คณะกรรมการ ยุโรปได้เสนอให้ใช้อัตราภาษีปกติสำหรับการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ indica หรือเท่ากับ 175 ยูโรต่อตันสำหรับปีแรก และลดเหลือ 150 ยูโรต่อตันในปีที่สองและ 125 ยูโรในปีที่สาม

ทั้งนี้ สมาพันธ์เกษตรกรแห่งชาติของอิตาลี (Coldiretti) ได้แสดงความพึงพอใจต่อการตัดสินใจดังกล่าว ของคณะกรรมการฯ โดยได้แสดงความเห็นว่า ประเทศกัมพูชาและเมียนมาร์ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ แรงงานกลุ่มชาวโรฮิงญาที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะและต้องหลบหนีจากการปราบปรามอย่างรุนแรงและที่จริงแล้ว กัมพูชาและเมียนมาร์ยังอยู่ในเป้าของการตรวจสอบของสหภาพยุโรปเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนซึ่งอาจ นำไปสู่การระงับการได้รับสิทธิพิเศษด้านการค้าอื่นๆ จากสหภาพยุโรปทั้งหมด

นอกจากนี้ Coldiretti ยังได้อธิบายต่อไปว่า คณะกรรมการฯ ได้รับรู้ถึงความเสียหายทางเศรษฐกิจที่ เกิดขึ้นจากปริมาณการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ indica ซึ่งในช่วงระหว่างเดือนกันยายน 2560 ถึงเดือนกรกฎาคม 2561 การนำเข้าข้าวจากเมียนมาร์เพิ่มขึ้น 66% ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อประเทศผู้ผลิตข้าวอันดับหนึ่งซึ่งคืออิตาลี ที่มีกำลัง การผลิตข้าว 1.5 ล้านตันจากประมาณ 4 พันบริษัทในพื้นที่ประมาณ 1.46 ล้านไร่ หรือครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 50% ของการผลิตในยุโรป

การรื้อฟื้นเรื่องภาษีนำเข้าข้าวของสหภาพยุโรปต่อการนำเข้าข้าวจากกัมพูชาและเมียนมาร์นับเป็นข่าวดี ต่อการส่งออกของไทยไปยังตลาดยุโรปอีกทางหนึ่ง เนื่องจากในช่วงปีที่ผ่านมาผู้นำเข้าที่หันมานำเข้าข้าวจาก กลุ่มประเทศดังกล่าวมากขึ้นจากคุณภาพสินค้าที่คล้ายข้าวจากไทยแต่ราคาต่ำกว่ามาก ทำให้ผู้ส่งออกไทยต้อง แข่งขันในเรื่องราคามากขึ้น แต่หากราคานำเข้าข้าวจากกัมพูชาและเมียนมาร์เพิ่มสูงขึ้นจะทำให้เกิดการแข่งขันอย่าง ยุติธรรม และอาจเป็นการช่วยให้ผู้นำเข้ากลับมานำเข้าข้าวจากไทย

อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการไทยยังต้องให้ความสำคัญกับคุณภาพของสินค้าอยู่เสมอเพื่อสร้างความ แตกต่างและรักษาระดับภาพลักษณ์ข้าวไทยจากประเทศคู่แข่ง

ที่มา *Oryza.com* และสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองมิลาน

สหรัฐอเมริกา

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานสถานการณ์การค้าข้าวของโลกในรายงาน “RICE: WORLD MARKETS AND TRADE” ประจำปีเดือนธันวาคม 2561 โดยได้ประมาณการว่า ผลผลิตข้าวของโลกปี 2561/62 (ปี 2562) (2018/19) ในเบื้องต้นว่าจะมีจำนวน 491.1 ล้านตันข้าวสาร ลดลง 0.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 495.1 ล้านตันข้าวสาร ของปี 2560/61 (ปี 2561) (2017/18) โดยคาดว่าในปี 2561/62 (ปี 2562) ประเทศจีนจะมีผลผลิตลดลงเหลือ 143.6 ล้านตันข้าวสาร ลดลง 3.6% เมื่อเทียบกับจำนวน 148.9 ล้านตันข้าวสารในปี 2560/61 ประเทศอินเดียคาดว่าจะมีผลผลิต 111.0 ล้านตันข้าวสาร ลดลง 1.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 112.9 ล้านตันข้าวสารในปี 2560/61 (ปี 2561) ส่วนประเทศอื่นๆที่คาดว่าจะผลผลิตจะเพิ่มขึ้นในปี 2561/62 (ปี 2562) นั้น เช่น อินโดนีเซีย บังคลาเทศ เวียดนาม สหรัฐฯ กัมพูชา ไนจีเรีย เนปาล เป็นต้น ส่วนประเทศไทยคาดว่าจะในปี 2561/62 (2562) จะมีผลผลิต 20.7 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นประมาณ 1.6% เมื่อเทียบกับจำนวน 20.4 ล้านตันในปี 2560/61 (2561) ส่วนประเทศที่คาดว่าจะผลผลิตจะลดลง เช่น เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ ญี่ปุ่น บราซิล ปากีสถาน เกาหลีใต้ เป็นต้น

ทางการการบริโภคข้าว คาดว่าในปี 2561/62 (ปี 2562) จะมีการบริโภคข้าวประมาณ 489.6 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้น 1.4% เมื่อเทียบกับจำนวน 482.8 ล้านตันข้าวสาร ของปี 2560/61 (ปี 2561) โดยคาดว่าประเทศจีนจะมีความต้องการบริโภคข้าวประมาณ 142.8 ล้านตันข้าวสาร อินเดีย 100.0 ล้านตันข้าวสาร อินโดนีเซีย 38.1 ล้านตันข้าวสาร บังคลาเทศ 35.2 ล้านตันข้าวสาร เวียดนาม 22.1 ล้านตันข้าวสาร ฟิลิปปินส์ 13.5 ล้านตันข้าวสาร เมียนมาร์ 10.2 ล้านตันข้าวสาร และไทย 10.5 ล้านตันข้าวสาร เป็นต้น ขณะที่สต็อกข้าวคงเหลือปลายปี 2561/62 (ปี 2562) คาดว่าจะอยู่ที่ 163.3 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้น 1.0% เมื่อเทียบกับจำนวน 161.7 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2560/61 (2561) โดยคาดว่าประเทศจีนจะมีสต็อกข้าวประมาณ 113.0 ล้านตันข้าวสาร อินเดีย 21.1 ล้านตันข้าวสาร อินโดนีเซีย 4.1 ล้านตันข้าวสาร ฟิลิปปินส์ 2.7 ล้านตันข้าวสาร ญี่ปุ่น 1.9 ล้านตันข้าวสาร บังคลาเทศ 1.6 ล้านตันข้าวสาร และสหรัฐฯ 1.4 ล้านตันข้าวสาร โดยในส่วนของประเทศไทยนั้นคาดว่าจะสต็อกปลายปี 2561/62 (ปี 2562) จะมีประมาณ 3.3 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้น 4.7% จากคาดการณ์ในปี 2560/61 (ปี 2561) ที่คาดว่าจะมีจำนวน 3.2 ล้านตันข้าวสาร

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดการณ์ว่าการค้าข้าวของโลก (ส่งออก-นำเข้า) ในปี 2562 (2019) จะมีปริมาณสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 48.3 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นประมาณ 0.2% เมื่อเทียบกับปี 2561 ที่คาดว่าจะมีการค้าข้าวประมาณ 48.2 ล้านตันข้าวสาร โดยคาดว่าในปี 2561 ประเทศจีนจะนำเข้าประมาณ 4.8 ล้านตัน และในปี 2562 คาดว่าจะนำเข้าประมาณ 5 ล้านตันข้าวสาร ส่วนไนจีเรียคาดว่าจะในปี 2561 จะนำเข้าจำนวน 2.1 ล้านตัน และในปี 2562 เพิ่มขึ้นเป็น 2.4 ล้านตัน ทั้งนี้ในปี 2561 ประเทศสำคัญที่คาดว่าจะนำเข้าปริมาณมาก เช่น อินโดนีเซียคาดว่าจะนำเข้า 2.2 ล้านตัน ฟิลิปปินส์คาดว่าจะนำเข้า 1.9 ล้านตัน ไต้หวันคาดว่าจะนำเข้า 1.4 ล้านตัน อิหร่านและซาอุดีอาระเบียคาดว่าจะนำเข้า 1.3 ล้านตัน อิรักและเซเนกัลคาดว่าจะนำเข้าประเทศละ 1.2 ล้านตัน เป็นต้น ส่วนในปี 2562 ประเทศที่คาดว่าจะนำเข้าปริมาณมาก เช่น ฟิลิปปินส์คาดว่าจะนำเข้า 1.8 ล้านตัน ไต้หวันคาดว่าจะนำเข้า 1.5 ล้านตัน อิหร่านคาดว่าจะนำเข้า 1.4 ล้านตัน ซาอุดีอาระเบีย อิรัก และเซเนกัลคาดว่าจะนำเข้าประเทศละ 1.3 ล้านตัน อินโดนีเซียคาดว่าจะนำเข้า 0.8 ล้านตัน มาเลเซียและแอฟริกาใต้คาดว่าจะนำเข้าประเทศละ 1 ล้านตัน เม็กซิโก สหรัฐฯและสหรัฐอเมริกาหับอิมิเรตส์คาดว่าจะนำเข้าประเทศละ 0.9 ล้านตัน กินีโมซัมบิก และเคนยาคาดว่าจะนำเข้าประเทศละ 0.8 ล้านตัน เป็นต้น

สำหรับประเทศผู้ส่งออกนั้น ในปี 2562 คาดว่าประเทศไทยจะส่งออกได้ประมาณ 10.3 ล้านตัน ลดลง 3.7% เมื่อเทียบกับปี 2561 ที่คาดว่าจะส่งออกได้ประมาณ 10.7 ล้านตัน ส่วนอินเดียคาดว่าจะในปี 2562 จะส่งออกได้ 12.5 ล้านตัน เท่ากับที่คาดว่าจะส่งออกได้ในปี 2561 ในขณะที่เวียดนามคาดว่าจะส่งออก 7.0 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากจำนวน 6.7 ล้านตัน ที่คาดว่าจะส่งออกได้ในปี 2561 ปากีสถานคาดว่าจะส่งออกได้ 4.3 ล้านตัน เท่ากับปี 2561 เมียนมาคาดว่าจะส่งออก 3.0 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากจำนวน 2.8 ล้านตัน ที่คาดว่าจะส่งออกได้ในปี 2561 สหรัฐอเมริกาคาดว่าจะส่งออก 3.2 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่คาดว่าจะส่งออก 2.9 ล้านตัน จีนคาดว่าจะส่งออก 1.9 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่คาดว่าจะส่งออก 1.7 ล้านตัน กัมพูชาคาดว่าจะส่งออก 1.3 ล้านตัน เท่ากับปี 2561 อูรุกวัยคาดว่าจะส่งออกได้ 0.8 ล้านตัน ลดลงจากปี 2561 ที่คาดว่าจะส่งออก 0.9 ล้านตัน บราซิลคาดว่าจะส่งออกได้ 0.9 ล้านตัน ลดลงจากปี 2561 ที่คาดว่าจะส่งออก 1.1 ล้านตัน ปารากวัยคาดว่าจะส่งออกได้ 0.7 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่คาดว่าจะส่งออก 0.6 ล้านตัน กายอานาคาดว่าจะส่งออกได้ 0.5 ล้านตัน เท่ากับปี 2561 และอาร์เจนตินาคาดว่าจะส่งออก 0.4 ล้านตัน เท่ากับปี 2561 เป็นต้น

ที่มา กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA)

บราซิล

สถาบันข้าวแห่ง Rio Grande do Sul (the Rice Institute of Rio Grande do Sul; IRGA) รายงานว่า ในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2018 (มกราคม-พฤศจิกายน) บราซิลส่งออกข้าวประมาณ 1.52 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 89% เมื่อเทียบกับจำนวน 804,645 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยประเทศ Venezuela ยังคงเป็นประเทศผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่ ซึ่งนำเข้าไปประมาณ 553,479 ตัน ตามด้วยประเทศ Senegal จำนวน 154,452 ตัน Peru จำนวน 111,635 ตัน, Gambia จำนวน 92,915 ตัน, Nicaragua จำนวน 88,394 ตัน, ประเทศ Cuba จำนวน 86,766 ตัน, Sierra Leone จำนวน 87,079 ตัน, Switzerland จำนวน 61,161 ตัน, Bolivia จำนวน 20,787 ตัน, Puerto Rico จำนวน 16,171 ตัน, สหรัฐฯ จำนวน 36,982 ตัน และประเทศอื่นอีกประมาณ 201,631 ตัน เป็นต้น ทั้งนี้ ในปี 2017 บราซิลส่งออกข้าวจำนวน 870,268 ตัน ลดลงประมาณ 7% เมื่อเทียบกับจำนวน 935,085 ตัน ในปี 2016 ทางด้านการนำเข้านั้น ในช่วง 11 เดือนแรกของปีบราซิลนำเข้าข้าวจำนวน 799,390 ตัน โดยนำเข้าจากประเทศ Paraguay จำนวน 571,060 ตัน Argentina จำนวน 118,228 ตัน Uruguay จำนวน 96,594 ตัน Italy จำนวน 6,529 ตัน Suriname จำนวน 3,750 ตัน Guyana จำนวน 1,463 ตัน Vietnam จำนวน 444 ตัน และประเทศอื่นๆอีกประมาณ 1,322 ตัน เป็นต้น

บริษัท Brazil's National Supply Company (Conab) รายงานว่า ในปีการผลิต 2018/19 คาดว่าบราซิลจะมีผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 11.269 ล้านตัน ลดลงประมาณ 6.6% เมื่อเทียบกับจำนวน 11.41 ล้านตัน ช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา (2017/18) ขณะที่พื้นที่เพาะปลูกมีประมาณ 11.85 ล้านไร่ ลดลงประมาณ 3.85% เมื่อเทียบกับจำนวน 12.325 ล้านไร่ ในปีที่ผ่านมา ขณะที่ผลผลิตต่อพื้นที่เพาะปลูกในปี 2018/19 นี้คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 982 กิโลกรัมต่อไร่ ทางด้านสถาบันสถิติแห่งบราซิล (the Brazilian Institute of Geography and Statistics; IBGE) คาดว่าในปี 2018 นี้ บราซิลจะมีผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 11.75 ล้านตัน ลดลงประมาณ 5.6% เมื่อเทียบกับจำนวน 12.453 ล้านตัน ในปีที่ผ่านมา ขณะที่พื้นที่เพาะปลูกข้าวคาดว่าจะลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 11.72 ล้านไร่ ลดลงประมาณ 7.5% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังคาดว่าในปี 2019 บราซิลจะมีผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 11.3 ล้านตัน ลดลงประมาณ 2.4% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ขณะที่พื้นที่เพาะปลูกข้าวคาดว่าจะลดลงประมาณ 1.8% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

ที่มา Oryza.com